

— Được bồi dưỡng sức khỏe trong thời gian là 3 tháng; trường hợp cá biệt có bệnh, cần điều trị thì do bệnh viện quyết định, nhưng cũng không được kéo dài thêm quá 1 tháng. Trường hợp bệnh nặng, cần điều trị thêm ở bệnh viện thì sẽ do bệnh viện căn cứ bệnh lý mà quyết định theo chế độ chung của miền Bắc.

Những người cần an dưỡng lâu dài thì Bộ Nội vụ tiếp nhận và đưa về các khu an dưỡng dành cho cán bộ miền Nam.

Trong thời gian bồi dưỡng sức khỏe nói trên, mức ăn áp dụng đồng loạt cho tất cả mọi người là 1đ60 (một đồng sáu hào) một ngày một người và 0đ80 (tám hào) tiền tiêu vật.

Các cháu từ 7 tuổi trở xuống được hưởng nửa (1/2) định suất ăn của người lớn.

Các cháu từ 12 tuổi trở xuống thì được hưởng 2 phần 3 (2/3) định suất ăn của người lớn.

Ủy ban Thống nhất và Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng của mình, hướng dẫn chi tiết và kiểm tra việc thi hành thông tư này.

Hà-nội, ngày 10 tháng 12 năm 1973

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 271-TTg ngày 27-12-1973 về việc thực hiện quản lý thống nhất thu mua và phân phối gỗ.

Quyết định số 17-CP ngày 3-2-1972 của Hội đồng Chính phủ về việc quản lý thống nhất thu mua và phân phối gỗ đến nay chưa được các ngành, các địa phương chấp hành nghiêm chỉnh. Việc quản lý thu mua và phân phối gỗ đang bị buông lỏng.

Các địa phương có khai thác gỗ thường để gỗ lại dùng cho địa phương nhiều, giao nộp gỗ cho trung ương không đủ kế hoạch; các cơ quan quản lý gỗ và sản xuất gỗ tự tiện bán gỗ của Nhà nước ngoài kế hoạch; một số ngành và đơn vị nhận gỗ của Nhà nước về dùng không đúng mục đích và không quản lý chặt chẽ để gỗ chạy ra ngoài; hiện tượng ăn cắp gỗ, móc ngoặc lấy gỗ của Nhà nước rất nghiêm trọng.

Tình hình trên đây đã gây trở ngại rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch xây dựng và sản xuất của Nhà nước.

Đề khắc phục những khuyết điểm trên nhằm nghiêm chỉnh chấp hành quyết định số 17-CP của Hội đồng Chính phủ, tăng cường quản lý chặt chẽ việc thu mua và phân phối gỗ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành và các địa phương thi hành các việc cụ thể sau đây:

1. Về thu mua và giao nộp gỗ.

Hàng năm, nhận được chỉ tiêu khai thác gỗ của Nhà nước, các lâm trường quốc doanh (trung ương và địa phương), các hợp tác xã được ngành lâm nghiệp giao nhiệm vụ khai thác gỗ phải coi các chỉ tiêu đó là **chỉ tiêu pháp lệnh** và phải khắc phục mọi khó khăn để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Tổng cục Lâm nghiệp và Ủy ban hành chính các tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo các cơ sở sản xuất thực hiện cho kỳ được kế hoạch khai thác gỗ.

Toàn bộ số gỗ khai thác ra (kể cả gỗ tia thưa trong rừng trồng) của các lâm trường thuộc trung ương và địa phương, các trạm lâm nghiệp và các hợp tác xã được ngành lâm nghiệp giao nhiệm vụ... đều do ngành lâm nghiệp thống nhất thu mua theo đúng điều 6 của quyết định số 17-CP và đều tập trung giao nộp cho Tổng cục Lâm nghiệp. Chỉ tiêu gỗ giao nộp nói ở trên đây là **chỉ tiêu gỗ thương phẩm, giao tại bãi H** và chỉ được Nhà nước công nhận hoàn thành kế hoạch khai thác khi có đủ chứng từ thu mua của cơ quan phân phối lâm sản thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, đơn vị bộ đội v.v... nếu được Chính phủ cho phép khai thác rừng để lấy đất trồng trọt, xây dựng hoặc làm bất cứ việc gì khác thuộc lợi ích công cộng thì toàn bộ số gỗ và lâm sản thu hoạch được trong khai thác rừng phải giao nộp cho ngành lâm nghiệp để phân phối theo kế hoạch Nhà nước. Nhu cầu gỗ và lâm sản khác của các đơn vị kể trên thì do Nhà nước phân phối theo kế hoạch.

Tuyệt đối nghiêm cấm việc tự ý giữ lại gỗ để dùng không qua kế hoạch phân phối của Nhà nước.

Việc tận dụng đất đai để trồng cây cần được khuyến khích; đối với việc các tập thể hoặc cá nhân tận dụng đồi bãi, ven đường để trồng cây lấy gỗ, nếu dùng không hết thì ngành lâm nghiệp tổ chức thu mua theo giá khuyến khích.

2. Về phân phối gỗ.

Việc phân phối gỗ cho các nhu cầu của trung ương và của địa phương đều thống nhất vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, cơ quan phân phối lâm sản thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm cung ứng đầy đủ, đều đặn và kịp thời cho các nhu cầu

của trung ương và địa phương (kể cả các địa phương có nhiệm vụ khai thác gỗ).

Nghiêm cấm việc tự tiện phân phối gỗ của Nhà nước ngoài kế hoạch. Đối với các nhu cầu gỗ đột xuất ngoài kế hoạch thì Tổng cục Lâm nghiệp chỉ phân phối theo lệnh của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban hành chính các địa phương không được ra lệnh cho các đơn vị lâm nghiệp thuộc quyền phân phối gỗ ngoài kế hoạch.

Trường hợp có yêu cầu cung cấp gỗ ngay tại nơi khai thác đề dùng tại chỗ thì cơ quan phân phối lâm sản thuộc Tổng cục Lâm nghiệp ủy nhiệm cho các Ty lâm nghiệp hoặc các lâm trường trung ương cung cấp và trừ vào kế hoạch giao nộp.

Nghiêm cấm tư nhân buôn bán gỗ.

Các ngành, các địa phương, các đơn vị được cung cấp gỗ phải quản lý chặt chẽ việc sử dụng gỗ đúng với mục đích được phân phối và hết sức tiết kiệm gỗ. Nghiêm cấm việc mua đi bán lại gỗ, kịp thời xử lý nghiêm khắc những hiện tượng móc ngoặc, ăn cắp gỗ của Nhà nước.

Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban hành chính các tỉnh tăng cường kiểm tra chặt chẽ đề phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển và buôn bán gỗ trái phép, có thái độ xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với các đơn vị, tập thể hay cá nhân vi phạm chế độ thu mua và phân phối gỗ.

3. Về tổ chức thực hiện.

Đề bảo đảm thực hiện các quy định nói trên, cần có một cơ quan thống nhất phụ trách toàn bộ công việc thu mua, vận chuyển, phân phối gỗ cho tất cả mọi nhu cầu của trung ương và địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục Lâm nghiệp và các địa phương hợp nhất các cơ quan phân phối lâm sản hiện nay thành một hệ thống tổ chức thống nhất do Tổng cục Lâm nghiệp phụ trách; tùy theo khối lượng công việc cụ thể ở mỗi khu vực mà bố trí bộ máy cho thích hợp.

Nhu cầu về gỗ ngày càng lớn, hiện tại đang mất cân đối, vì vậy cần tổ chức ngay việc quản lý thống nhất thu mua và phân phối gỗ để bảo đảm các nhu cầu trọng yếu của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho Tổng cục Lâm nghiệp, các Bộ, các ngành ở trung ương và Ủy ban hành chính các tỉnh phải kiểm điểm nghiêm khắc việc thi hành quyết định số 17-CP, đề ra các biện pháp cụ thể và thiết thực tiến hành ngay các công việc cần thiết để quán triệt được toàn bộ chủ trương quản lý thống nhất thu mua và phân phối gỗ theo quyết định số 17-CP từ đầu năm 1974; trong quý I năm 1974

Tổng cục Lâm nghiệp và Ủy ban hành chính các tỉnh phải gửi báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này lên Thủ tướng Chính phủ.

Hà-nội, ngày 27 tháng 12 năm 1973

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng.

LÊ THANH NGHỊ

THÔNG TƯ số 274-TTg ngày 31-12-1973 về việc xét duyệt trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973.

Trong năm 1973, miền Bắc nước ta bước đầu khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, tình hình kinh tế tài chính đã có chuyển biến nhưng chưa thật ổn định; đề khuyến khích các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1973 về khôi phục, ổn định sản xuất và ổn định đời sống công nhân, viên chức và động viên phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm trong năm 1974, Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tạm thời trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Việc xét trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 cho các đơn vị kinh tế cơ sở căn cứ vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh được giao (cả về hiện vật và tài chính) và kết quả công tác quản lý kinh tế tài chính và bảo vệ tài sản của Nhà nước, theo đúng thông tư số 247-TTg ngày 22-11-1973 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu cho các đơn vị kinh tế cơ sở trong từng ngành đã được quy định cụ thể trong các quyết định của Chính phủ.

Kế hoạch dùng làm căn cứ đề xét duyệt đối với đơn vị kinh tế cơ sở là kế hoạch chính thức năm 1973 mà các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các tỉnh và thành phố đã giao từ tháng 8 trở về trước (những kế hoạch giao vào tháng 9 và trong quý IV-1973 không được dùng làm căn cứ đề xét). Những chỉ tiêu mà ngành chủ quản cấp trên giao cho xí nghiệp không được thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước.

Khi xét duyệt hoàn thành kế hoạch không đặt vấn đề loại trừ các yếu tố khách quan. Những đơn vị ở vùng bị bão lụt cũng xét duyệt như các trường hợp khác, nếu không hoàn thành kế hoạch mà có thành tích xuất sắc về mặt bảo